

ธ.ก.ส. จับมือสหประกันชีวิต ร่วมโครงการประกันภัย



ธ.ก.ส. หนุนกระบวนการสหกรณ์ จับมือสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกันชีวิต ให้กับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงภาระสินเชื่อ ในอัตราเบี้ยประกันต่ำ โดยได้รับเกียรติจากนายจิรเดช วรเพียรกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการประกันชีวิต ระหว่าง นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายศุภชัย ศรศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างหลักประกันภัยในการคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินรวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป ณ โรงแรมเดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า บริษัทสหประกันชีวิต ถือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงน่าเชื่อถือ จัดตั้งโดยสหกรณ์ไทย โดยมีสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้น 100 % จำนวน 2,217 สหกรณ์ทั่วประเทศ และมีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) ร่วมถือหุ้นด้วย ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธ.ก.ส. และบริษัทสหประกันชีวิต นอกจากเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.และประชาชนทั่วไป ได้มีทางเลือกในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยทำประกันชีวิตกับบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังช่วยสนับสนุนธุรกิจของกระบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและเป็นสมาชิก ให้มีความเข้มแข็งเติบโตสามารถดำเนินธุรกิจและดูแลสมาชิกได้แบบครบวงจร ซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้บริษัทสหประกันชีวิต จะเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส.พร้อมดำรงยอดเงินฝากในบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าผู้รับประโยชน์ และจะออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองครอบคลุมไปถึงภาระสินเชื่อที่ลูกค้ามีกับธนาคาร โดยคิดค่าเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้มีภาระหนี้สิน

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการประกันชีวิต ธ.ก.ส. จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อและเอกสารแบบพิมพ์ใบคำขอเอาประกันชีวิตรวมทั้งหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ขอทำประกันชีวิต รวบรวมเงินค่าเบี้ยประกันและดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ขอทำประกันชีวิต และเป็นผู้ประสานงานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ระหว่างผู้รับประโยชน์กับบริษัท โดยพนักงาน ธ.ก.ส.จะทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของบริษัท รวมทั้งจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการและการบริการของบริษัท ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ด้าน นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการบริษัทสหประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ธ.ก.ส. ในการจัดบริการประกันภัยแก่ลูกค้าธนาคาร เพราะเล็งเห็นว่ากลุ่มลูกค้าของธนาคารกับลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มเดียวกัน กล่าวคือ เป็นเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งบริษัทมีความคุ้นเคยและชำนาญในการประสานงาน เป็นอย่างดี ประกอบกับการเสนอบริการประกันชีวิตในครั้งนี้ เป็นประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อกู้ของลูกค้าธนาคาร ซึ่งบริษัทได้ออกแบบมาเพื่อให้บริการเฉพาะเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ และลูกค้าของธนาคารเท่านั้น บริษัทจึง กำหนดค่าเบี้ยประกันในอัตราต่ำ ลูกค้าสามารถชำระได้โดยไม่เดือดร้อน ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จึงกลับสู่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งตรงตามความมุ่งหวังของธนาคารและบริษัทที่ต้องการให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการและหลักประกันที่มั่นคงยิ่งขึ้นไป